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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ได้จัดขึ้ นเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจาก
ห้องสัมมนาของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ ท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูเ้ข้าร่วม
ประชุม และแจง้ว่า การประชุมวนัน้ีจะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีผูใ้ห้บริการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีความเช่ียวชาญและไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1) ระบบควบคุมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings ท่ีผา่นการรับรองโดยส านกังาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) และ 

2) ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ท่ีผา่นการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเอง (Self- Assessment) 

จากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 

นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัให้มีผูแ้ทนจากบริษทัที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผูดู้แลการประชุมให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอด ณ ห้องสัมมนาของบริษัทฯ 

1. นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจประเทศไทย  

2. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
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3. นายอนิล กุมาร์ โคลิ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก ากบัดูแลกิจการและ
ความยัง่ยืน / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคนิค  

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 

4. นายยาโชวาดนั โลเฮีย ประธานกรรมการ  

5. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มบริษทั 

6. นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและความยัง่ยืน 

7. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการและความยัง่ยืน 

8. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

โดยจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 

นายวิชาล อากาวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินกลุ่มบริษทั 

นายคณิต ธนาวุธิไกร ผูดู้แลควบคุมการท าบญัชี และรักษาการเลขานุการบริษทั 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ 

1. นางสาวณรยา ศรีสุข              ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาว นทัธมน คงดีจนัทร์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. นางสาวจุฑารัตน์ พุดชา ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

4. นายสมบติั เพชรพนัธ์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

5. นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบติั ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2567 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 1,527 ราย แบ่งเป็น 
ผู ้ถือหุ้นสัญชาติไทยจ านวน 1,518 ราย ถือหุ้นรวมกัน 326,015,248 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจ านวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 534,751 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังน้ี  ตั้ งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2566  ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเร่ืองดังกล่าวผ่านช่องทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทัฯ 

และผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 326,550,000 บาท 

แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 326,549,999 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 326,549,999 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 28 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 6 ราย และเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจ านวน 22 ราย นับจ านวนหุ้น 
ได้ทั้งส้ิน 262,970,119 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5298 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัข้อ 38 ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าราย หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึง 
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

นายยาโชวาดัน โลเฮีย ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ  
ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงวิธีการและหลกัเกณฑก์ารประชุม จากนั้นมอบหมายให้
นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธุรกิจประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป  

ทั้งน้ี ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ว่า ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ จะมีการด าเนินการ เก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพน่ิง เสียงและภาพเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือการบนัทึกและการจดัท ารายงาน
การประชุม รวมถึงการบริหารจดัการการประชุม เป็นตน้  

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงวิธีการและหลกัเกณฑก์ารประชุม ดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ และ/หรือ  

ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น 

เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็น Custodian จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได ้

3. ส าหรับวาระท่ี 5 เก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็น

รายบุคคล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

กติกา วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และวิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดงัน้ี 



 

4 

1. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูล  

ในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือมีการนบัคะแนน

เสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินตามล าดบั 

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดง

ช่องส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูท่ี้รับ

มอบฉนัทะหลายราย ระบบจะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีรับมอบฉนัทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หาก

ตอ้งการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ส าหรับผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนภายใน

เวลาท่ีก าหนด บริษทัฯ จะถือว่าท่านผูถื้อหุ้น “เห็นดว้ย” กบัวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการแกไ้ข

ได ้จนกว่าจะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และ

เม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนั้นให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีผูท่ี้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย โดยใชอ้ีเมลและเบอร์โทรศพัท์เดียวกนัเพื่อยืนยนัตวัตนในการ

รับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายช่ือผูม้อบฉันทะให้ในบญัชีผูใ้ชง้านเดียวกนั เวน้แต่ใชอ้ีเมลและเบอร์โทรศพัท์ เพื่อยืนยนั

ตวัตนต่างกนั ระบบจะไม่รวมรายช่ือผูม้อบฉนัทะ แต่จะเป็นการใชง้านแยกบญัชีผูใ้ช ้หากตอ้งการเขา้ใชง้านบญัชีอื่น ๆ ให้

กดเลือกท่ีเมนู “บญัชีผูใ้ช”้ และกดท่ีปุ่ ม “เปล่ียนบญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูรั้บมอบฉนัทะรายอื่น ๆ  โดยการเปล่ียน

บญัชี ระบบจะไม่น าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนออกจากท่ีประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ  คะแนนเสียงของ 

ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระท่ีเหลือทันที 

อย่างไรก็ตามการออกจากท่ีประชุมในวาระใดวาระหน่ึง จะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะในการ

กลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการในระบบ 

5. การถามค าถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยท าการ

เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ ม “ค าถาม” โดยสามารถพิมพข์อ้ซกัถามท่ีตอ้งการ จากนั้น

กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” โดยบริษทัฯ จะอ่านและตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ให้ท่ีประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี  

หากมีค าถามท่ีถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ

เหมาะสม  

6. ในกรณีมีผูถื้อหุ้นตอ้งการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลา

การประชุม รบกวนให้ผูถื้อหุ้นท าการสอบถามค าถามผา่นขอ้ความ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตอบค าถาม หรือน าค าถาม

ของท่านไปตอบตอนทา้ยประชุม หรือน าไปตอบไวห้นา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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7. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบติัตาม

ค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจา้หน้าท่ี 

Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัทแ์ละ Line Official ตามท่ีปรากฏบนหนา้จอ 

8. หากเกิดกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล์ เพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบ

ส ารองต่อไป 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญ คุณธีรวิทย ์บุษยโภคะ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารธุรกิจประเทศไทย
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี และกล่าว
ขอบคุณ ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ และกล่าวถึงผลประกอบการทางการเงินปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นผลประกอบการ
สูงสุดเป็นประวติัการณ์ ดว้ยความมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองของเราต่อความเป็นเลิศ นวตักรรม และความยัง่ยืน ท าให้เราประสบ
ความส าเร็จในสภาพแวดลอ้มตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามุ่งมัน่อย่างแน่วแน่ต่อความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และตระหนกัถึงบทบาทส าคญัในอนาคตของบรรจุภณัฑ์ท่ีย ัง่ยืน บริษทัฯ เร่ิมโครงการท่ีมุ่งเนน้ความยัง่ยืนอย่างจริงจงั เรา
มุ่งมัน่ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกบัการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เรายงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะส่ง
มอบคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้น ในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมดว้ย 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2566 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 
28 เมษายน 2566 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2566  
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,160,519 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (30 ราย) 263,160,519 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

วาระท่ี 3  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และอนุมัติงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนท่ีจะเร่ิมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในวาระน้ี
บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

นอกจากน้ี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้บงัคบัขอ้ 44 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ จดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้ งน้ี  
งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
รายงานผลด าเนินงานของบริษทัฯ และรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไดป้รากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2566 ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR Code ท่ีระบุในเอกสารแนบ 2 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 ของบริษทัฯ มีดงัน้ี  

• บริษทัฯ เป็นบริษทั Packaging ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในเอเชีย 

• บริษทัฯ เป็นผูน้ ำทำงดำ้นกำรออกแบบบรรจุภณัฑต์ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และยงัเป็นผูน้ ำตลำดในกลุ่ม
สินคำ้บรรจุภณัฑพ์ลำสติกคงรูป ส ำหรับอำหำรและเวชภณัฑ์ 

• บริษทัฯ มีโรงงำนทั้งส้ิน 4 แห่งในประเทศไทย, 9 แห่งในประเทศอินเดีย, 2 แห่งในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์, 1 
แห่งในประเทศมำเลเซีย และ 1 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งส้ินเป็นโรงงำนทั้งส้ิน 17 แห่ง 
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• ส ำหรับนโยบำยควำมยัง่ยืน หรือ Sustainability บริษทัฯ มุ่งเน้นพลำสติกท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ไดห้รือ  
Recyclable Plastics 

• ในดำ้นบรรษทัภิบำล บริษทัฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง  

• สัดส่วนรำยได้ของบริษทัฯ ในปี 2566 เป็นรำยได้จำกประเทศอินเดียร้อยละ 45 ประเทศไทยร้อยละ 27 
ประเทศมำเลเซียร้อยละ 17 และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ร้อยละ 11 

• สัดส่วนลูกคำ้แบ่งตำมกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น อำหำรและเคร่ืองด่ืมร้อยละ 78 เวชภณัฑ์และของใชส่้วนบุคคล
ร้อยละ 14 และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและอุตสำหกรรมร้อยละ 8 โดยกว่ำร้อยละ 90 ของกลุ่มผลิตภณัฑน์ั้นอยู่
ในกลุ่มของธุรกิจท่ีตอ้งกำรมำตรฐำนในดำ้นสุขอนำมยัท่ีสูงมำกซ่ึงคือจุดยืนของบริษทัฯ 

• ฐำนลูกคำ้ทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีควำมหลำกหลำย มำกกว่ำ 1,500 รำย เพื่อลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ และแสดงให้
เห็นถึงกำรเติบโตของธุรกิจ 

• กำรเติบโตของบริษัทฯ ในรอบ 40 กว่ำปีท่ีผ่ำนมำ ในปี 2526 เป็นปีท่ีก่อตั้ งบริษัทฯ ต่อมำในปี 2548  
มีกำรจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์mai จำกนั้นในปี 2559 มีกำรเปล่ียนแปลงคร้ังส ำคญัทำงดำ้นผูถื้อหุ้น
และผูบ้ริหำร ซ่ึงน ำไปสู่กำรเขำ้ซ้ือกิจกำร “Custom Pack” ในประเทศไทย และกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรคร้ังแรกใน
ประเทศอินเดีย ในปี 2561 จำกนั้นได้มีกำรเข้ำซ้ือกิจกำรในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ในปี 2562 
ในปี 2564 ได้มีกำรเข้ำซ้ือกิจกำรในประเทศมำเลเซีย และในปีเดียวกันบริษทัฯ ได้จดทะเบียนใน SET 
จำกนั้ นในปี 2565 ได้เข้ำซ้ือกิจกำรคร้ังท่ีสองในประเทศอินเดีย รวมถึงจัดตั้ งบริษัท “TPAC Custom 
Solutions Pvt Ltd” ท่ีประเทศอินเดีย และในปี 2566 น้ี ไดมี้โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนท่ีประเทศอินเดียซ่ึง
เสร็จส้ินแลว้ และล่ำสุดมีกำรจดัตั้งโรงงำนท่ีประเทศฟิลิปปินส์ คือ “TPAC Packaging Philippines Inc.”  

• ปีท่ีผ่ำนมีภำวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงควำมขดัแยง้ระหว่ำงประเทศท่ีรุนแรง ส่งผลถึงกำรบริโภคใน
ภำคพ้ืนเอเชีย จะเห็นไดว่้ำรำยไดข้องกลุ่มบริษทัลดลงร้อยละ 3 อย่ำงไรก็ตำมควำมพยำยำมทั้งทำงดำ้นกำร
บริหำรตน้ทุน รวมถึงกำรประหยดัดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ไดน้ ำไปสู่กำรพฒันำกำรผลิตต่ำง ๆ ส่งผลให้ก ำไร
ก่อนหกัตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินกำรปกติ (Core EBITDA) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22  
สอดคลอ้งกบัก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (Core Net Profit) เพ่ิมขึ้นจำก 359 ลำ้นบำทเป็น 544 ลำ้น
บำทซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงขึ้นถึง 52% ส่งผลให้ก ำไรต่อหุ้นเพ่ิมขึ้นจำก 1 บำทเป็น 1.51 บำทหรือสูงขึ้นถึง 50%  

• จำกประวติักำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2561 จะเห็นว่ำ ยอดขำยของบริษทัฯ เติบโตขึ้นเกือบ 3 เท่ำจำก 2,500 ลำ้น
สู่ 6,800 ลำ้นบำทในปีท่ีผ่ำนมำ อตัรำเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) อยู่ท่ีร้อยละ 22 ต่อปี, ก ำไรขั้นตน้รวมทั้ง 
ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (Core EBITDA) มีอตัรำ
เติบโตเฉล่ียต่อปีเท่ำกนัอยูท่ี่ร้อยละ 32 ต่อปี  

• ดำ้นกระแสเงินสด บริษทัฯ มียอดกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2566 อยูท่ี่ 1,099 ลำ้นบำท ซ่ึงจะช่วย
กระตุน้กำรลงทุน และโมเมนตมัของบริษทัฯ ขณะท่ีอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E ratio) 
ลดลงจำก 1.16 เท่ำ เป็น 1.06 เท่ำ ซ่ึงบริษทัฯ สำมำรถรักษำระดบัไวไ้ดแ้มจ้ะมีกำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำง
โรงงำนท่ีประเทศอินเดีย และกำรลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ มีอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก ำไรก่อนหกัตน้ทุน
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ทำงกำรเงิน ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 2.2 เท่ำ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำร
ลงทุนไดดี้ในอนำคต 

• บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่และเป็นองคก์รท่ีประกอบธุรกิจโดยปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชัน่ โดยในปีท่ีผ่ำนมำมี
กำรประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเข้ำร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติกำรภำคเอกชนไทยต่อต้ำนทุจริต  ขณะน้ีอยู่
ระหว่ำงกำรยื่นขอรับรองจำกสถำบนั CAC นอกจำกน้ียงัมีกำรอนุมติักำรปรับปรุงแก้ไข นโยบำยต่อตำ้น
ทุจริตคอรัปชัน่ ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 6 ในปีท่ีผ่ำนมำ และมีกำรเผยแพร่ให้กบับุคลำกร
ภำยในบริษทัรวมถึงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อย 

 โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นว่าควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบ และควรเสนองบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  และมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติเพื่ออนุมติังบการเงินในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,165,019 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (31 ราย) 263,165,019 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 เพ่ือเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายและเพ่ือจ่ายเงินปันผล 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  เน่ืองจาก ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 47 ของบริษทัฯ ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 46 ของบริษทัฯ ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล และเงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กบัความตอ้งการ
ของสภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสดส าหรับการขยายธุรกิจและการลงทุน และความตอ้งการดา้นอื่น ๆ ในอนาคต 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2566 เป็นจ านวน 
350,328,075 บาท และ 541,976,807 บาท ตามล าดบั และมีก าไรสะสมซ่ึงยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 เป็น
จ านวน 914,670,095 บาท และ 1,237,774,914 บาท ตามล าดบั  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 บริษทัฯ มีทุนส ารองทางกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ แลว้  

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

(1) การงดจดัสรรก าไรจากการด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 

(2) การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอตัรา 0.450 บาทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2567 
และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2567 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ท่ีเสนอในคร้ังน้ีเท่ากบัร้อย
ละ 30 โดยค านวณจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดงันั้น อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจึง
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรเงินก าไรจาก
ผลการด าเนินงานเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2566 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 146,947,500 บาท หรือในอตัรา 0.450 บาทต่อหุน้ 
โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2567 และ
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2567 
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บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,165,019 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (31 ราย) 263,165,019 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน  

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 1) นายยาโชวาดนั โลเฮีย 2) นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา และ 3) นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ออกจากการประชุม เพื่อให ้
ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ  

 จากนั้น นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และ
ขอ้บงัคบัขอ้ 18 ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ั้งหมด 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดอี้ก หากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งอีกคร้ัง 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 จึงมี
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายยาโชวาดนั โลเฮีย (2) นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา และ 
(3) นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์

 นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมดัระวงั และเห็นว่า
บุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
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เพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยรายละเอียดและประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

 นอกจากน้ี เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอ
รายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ  
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการ (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองท่ีเหมาะสม รอบคอบ และระมดัระวงัของคณะกรรมการแลว้ และ 
มีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย)  
ว่าบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตามเอกสารแนบ 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายยาโชวาดัน โลเฮีย กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,116,019 99.9813 

ไม่เห็นดว้ย 49,000 0.0186 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (31 ราย) 263,165,019 100.00 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,165,019 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (31 ราย) 263,165,019 100.00 

   

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเลือกตั้ง นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,165,019 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (31 ราย) 263,165,019 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

 หลงัด าเนินการพิจารณาวาระท่ี 5 เสร็จส้ิน นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ท่ีประชุม 
และด าเนินการประชุมต่อ 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 34 
ของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 

ในการน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อ
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คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดท้บทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2567 อย่างระมดัระวงั โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ขนาดธุรกิจ และขอบเขตภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นท่ีอยู่ในตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกนั
กบับริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 2,585,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของ
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2567 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 เป็นจ านวนเงินทั้งสินไม่เกิน 2,585,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,165,019 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (31 ราย) 263,165,019 100.00 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยนบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออก
เสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัขอ้ 41 
(6) ของบริษทัฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี ใน



 

14 

การน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่าในปีท่ีผ่านมาผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดงักล่าวสามารถปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นผู ้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ แต่อย่างใด อีกทั้ง ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบบญัชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

2) นาง ก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

3) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

4) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

5) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

6) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 และ/หรือ 

7) นางสาวณรยา ศรีสุข   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั  จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 
3,590,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ดงัมีรายละเอียดขา้งตน้ และก าหนดค่าสอบผูส้อบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2567 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 3,590,000 บาท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 263,165,019 100.00 
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มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บตัรเสีย 0 0.00 

รวม (31 ราย) 263,165,019 100.00 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูซ่ึ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการ
นบัคะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน เม่ือท่ีประชุมพิจารณา
วาระการประชุมท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมได ้อยา่งไร
ก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมแต่อยา่งใด แต่มีขอ้ซกัถาม ซ่ึงสรุปไว ้ดงัน้ี 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายสันต์ ศุภนิตยานนท์ ไดส้อบถามว่า India north and west was underperformed last year. Can 
we expect a recovery in Q1/24? 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี จากค าถามถึงกิจการท่ีประเทศอินเดียในตอนเหนือ
และตะวนัตกมีผลประกอบกิจการไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าในปีท่ีผ่านมา จะสามารถคาดหวงัได้
หรือไม่ว่า จะมีการฟ้ืนตวัในไตรมาสท่ี 1 ของปีน้ี ค  าตอบคือ ปีท่ีแลว้เป็นปีท่ี challenges ส าหรับ
ตลาดท่ีอินเดียเน่ืองจากฝนท่ีตกผิดฤดูกาล ซ่ึงท าให้ Demand โดยทัว่ไปลดลง ส าหรับปีน้ียงัไม่มี
เหตุการณ์ดงักล่าว เราคาดหวงัว่าการฟ้ืนตวัของธุรกิจในประเทศอินเดียจะดีขึ้น 

ค าถาม นายกานต์ เลิศชัยพฒันกุล ได้สอบถามว่า อยากสอบถามถึง 5 year aspiration ฉบับใหม่ของ
บริษทัฯ ว่าบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายอยา่งไรบา้งส าหรับทิศทางการเติบโตในอนาคต 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี ท่ีผ่านมาเราก็เติบโตในระดบัตวัเลข 2 หลกัมา
ตลอด ซ่ึงท าให้เราเป็นบริษัทท่ีเติบโตได้เร็วในเอเชียหรือ Asia fastest growing packaging 
company ซ่ึงเราคาดหวงัจะรักษาระดบัการเติบโตเช่นเดิมอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

ค าถาม นายกานต ์เลิศชยัพฒันกุล ไดส้อบถามว่า 1. ขอสอบถามถึงสัดส่วนรายไดข้อง in-mould labeling 
products และความคืบหนา้ในการน าเทคโนโลยีตวัน้ีไปใชใ้นประเทศอินเดียและประเทศอื่น ๆท่ี
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บริษทัฯ ท าธุรกิจอยู่ 2. อยากทราบถึงอตัราก าไรของ in-mould labeling products เทียบกบั rigid 
packaging ปกติและความยากง่ายท่ีคู่แข่งของเราจะเขา้มาสู่ธุรกิจน้ี 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี 1. สัดส่วนทางธุรกิจของ in-mould labeling ใน
มาเลเซียคิดเป็น 15% โดยประมาณ ส าหรับการพฒันาเทคโนโลยี IML ในประเทศอินเดียและ
ประเทศอื่น ณ ปัจจุบนัยงัไม่เกิด แต่คาดหวงัว่าจะมีในอนาคตอนัใกล ้แต่ยงัไม่สามารถบอกได ้2. 
อตัราการท าก าไรไม่สามารถเปิดเผยได ้เน่ืองจากเป็นตวัเลขทางธุรกิจท่ีส าคญั ส่วนความยากง่าย
ของคู่แข่งท่ีจะเขา้มาสู่ธุรกิจน้ี เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใช้ความแม่นย  าท่ีสูงตอ้งใช้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ี
เที่ยงตรง ระบบอตัโนมติัท่ีเที่ยงตรง เช่ือว่าไม่ใช่เป็นเร่ืองง่ายนะท่ีคู่แข่งจะเขา้มาแข่งขนัในธุรกิจ 

ค าถาม นายสันต์ ศุภนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า  How long will it take to fill up the new capacity of 
Skypet expansion and the two new green fields? 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี ปัจจุบนั Capacity เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 70-80% 
และเราคาดหวงัว่าเราจะเพ่ิม Utilization rate ในอนาคต 

ค าถาม นายสันต์ ศุภนิตยานนท์ ได้สอบถามว่า The world is shifting away from fossil fuel. What will 
happen to resin price if oil consumption is 50% of today? How does TPAC plan to handle such 
situation? 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี จากค าถามว่าปัจจุบนัโลกของเราไดเ้ปล่ียนจาก
น ้ ามนัฟอสซิลไปเป็นอย่างอ่ืน จะเกิดอะไรขึ้นถา้หากราคาพลาสติกน ้ ามนัลดลงไปเหลือ 50% 
ของปัจจุบนั บริษทัฯ จะเตรียมรับสถานการณ์อย่างน้ีอย่างไร ค าตอบส าหรับส่วนแรก การใช้
น ้ามนัท่ีลดลงคือน ้ามนัในภาคพลงังาน พลาสติกจะเป็นส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงก็เป็น
อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งสองขอ้น้ีอาจจะไม่มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรงอย่างเห็นได้
ชดัแต่ทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กบัอนาคตว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด ส่วนเร่ืองของการรับมือสถานการณ์ 
หากมองในตน้ทุน บริษทัฯ ในฐานะผูผ้ลิต เราค่อนขา้งจะให้ราคาเม็ดพลาสติกลอยตวั โดยการ
ตั้งเง่ือนไขระบุกบัลูกคา้เพื่อราคาเมด็ท่ีแปรผนัไปกระทบกบับริษทัฯ นอ้ยท่ีสุด 

ค าถาม นายกานต์ เลิศชัยพฒันกุล ไดส้อบถามว่า 1. บริษทัฯ มองว่า geographical coverageในประเทศ
อินเดียตอนน้ีเพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการของลูกคา้เราแลว้หรือยงัหรือยงัมองว่าตอ้งมีการ
เพ่ิมจ านวนโรงงานเพ่ิมเติม 
2. ความคืบหนา้ของการ ramp up ธุรกิจบรรจุภณัฑก์ระดาษของเราเป็นอยา่งไรบา้ง 
3. ขอสอบถามสาเหตุท่ี เราเลือกท่ีจะไม่พึ่ งพิงลูกค้าหลายใดหลายหน่ึง ในขณะท่ีผู ้เล่น
อุตสาหกรรมอื่น ๆ อาจจะมี key customer อาทิกลุ่มน ้ ามันหล่อล่ืนหรือกลุ่มสีและเป็น key 
supplier ส าหรับบริษทัในอุตสาหกรรมนั้น ๆ กลยุทธ์น้ีจะท าให้เราเสียอ านาจต่อรองกบัลูกคา้
หรือเปล่า เพราะเรามีฐานลูกคา้ท่ีกระจายตวัมาก 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี 1. ปี 2023 มีการลงทุนใน 2 โรงงานใหม่ ท าให้
มี Capacity ท่ีเพ่ิมขึ้น คาดว่าจะเพียงพอต่อการเติบโตของความตอ้งการลูกคา้ในอนาคต จึงยงัไม่
มีโครงการลงทุนเพ่ิมเติม 
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2. เราไดด้ าเนินการผลิตเชิงพาณิชยข์อง paper packaging ในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงตอนน้ีอยูใ่นช่วง
เร่ิมตน้ อยูใ่นกระบวนการหาลูกคา้เพ่ิมเติม โดยขณะน้ียงัไม่มีแผนขยายธุรกิจ 
3. เราตอ้งการ Diversify portfolio เน่ืองจากการกระจายความเส่ียง ขณะท่ีหากมีลูกคา้นอ้ยราย เรา
มองว่า เราจะสูญเสียความสามารถในการต่อรอง เน่ืองจาก ลูกคา้มี Volume จ านวนมาก 

ค าถาม นายณกรณ์ ศรเดชา ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า 1.อยากทราบผลการ
ด าเนินงานในประเทศฟิลิปปินส์ ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร และมีโอกาสขยายไปในกลุ่ม CLMV 
ดว้ยหรือไม่? 
2. บริษทัฯ สามารถเปิดให้ผูถื้อหุ้นเขา้เยี่ยมชม โรงงานหรือกิจการในประเทศหรือในต่างประเทศ
ดว้ยหรือไม่ ถา้ตอ้งการเขา้เยี่ยมชมตอ้งท าอยา่งไร? 
3. สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีนโยบายน าเสนอให้ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จดัประชุมสามญั/วิสามญัผุถื้อหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กนั หรือ
เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ ส่ือสาร และซักถาม ระหว่างผู ้ถือหุ้น ผู ้บริหาร และ
คณะกรรมการบริษทั อยา่งสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั หนงัสือเวียนของ ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ท่ี ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกับการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอน าเสนอ ให้บริษทัฯ พิจารณา ขอ้เสนอ การจดั
ประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขา้งตน้ 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดต้อบค าถาม ดงัต่อไปน้ี 1. TPAC Philippines อยูใ่นช่วงการก่อสร้าง ยงั
ไม่มีการคา้ขายเชิงพาณิชย ์ส่วน CLMV ก็จะค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละท่ี 
2. ขอให้ติดต่อเขา้มาท่ีฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทัฯ เปิดโอกาสส าหรับทุกท่าน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
บริษทัฯ มีการผลิตและควบคุมดา้นสุขอนามยัต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชมจึงขอความ
ร่วมมือนดัหมายเป็นหมู่คณะ 
3. รับทราบและขอน าไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อเป็นแนวทางในการ
จดัการประชุม AGM ในปีถดัไป 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ  
ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.30 น. 

 อน่ึง หลงัจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมท าให้มีจ านวนผูถื้อหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 31 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 263,165,019 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.59 ของ
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 

      ลงช่ือ         ประธานท่ีประชุม 

                (นายยาโชวาดนั โลเฮีย) 

                                  ประธานกรรมการ 


